



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว ชี้หนังสือแจกไม่ได้คุณภาพ หวังมีผลเรียนฟรี15ปี

รองอธิการฯมศว ระบุหนังสือแจกใส่กาาไม่ได้คุณภาพเป็นปัญหาเล็กน้อยหวังมีผลกระทบกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี หุ่นแบ็คคิลส์สำนักพิมพ์ที่ไม่ได้คุณภาพ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ถึงกรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถมออกมาวิจารณ์หนังสือเรียนฟรี 15 ปีตามนโยบายรัฐบาลว่า ถือเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ หากแต่ตนไม่ยากให้ปัญหาเล็กน้อยอย่างเช่นหนังสือใส่กาาไม่ได้ คุณภาพต้องทำให้นโยบายเรียนฟรี 15 ปีซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมาก และเป็นนโยบายที่สร้างคนต้องเกิดสะดุดเพราะปัญหาเล็กน้อย ต้องยอมรับว่านโยบายเรียนฟรี 15 ปีนั้นเป็นนโยบายที่มียกระดับมาตรฐานการเรียนของเยาวชนไทย ไม่ยากให้เรื่องเล็กน้อยต้องทำให้นโยบายเรียนฟรีชะงัก นโยบายเรียนฟรี 15 ปีทำให้ผู้คนในสังคมที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจมีโอกาสได้เข้าสูการเรียนถือเป็นการให้โอกาสคนอย่างสมบูรณ์แบบ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียนทางการศึกษา ยกเว้นค่าหนังสือและมอบเสื้อผ้าให้ฟรี

“ผมอยากให้ผู้ปกครองหรือคนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ หนังสือใส่กาาไม่ได้คุณภาพ ก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้ผลิต ต้องตำหนิให้ถูกทิศถูกทาง และรัฐบาลเองก็ต้องทำบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์ไม่ได้คุณภาพ จากนั้นก็ไม่ต้องสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์นั้นอีก เป็นการแบ็คคิลส์ เป็นการไม่สนับสนุนให้สำนักพิมพ์ที่ทำงานไม่ได้คุณภาพได้งานอีกต่อไป”

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวว่า แนวนโยบายเรียนฟรี หลายคนอาจจะมองในแง่ลบ แต่โดยหลักการผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมให้เรียนฟรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้ง มีนักวิชาการทางด้านการศึกษาทำการวิจัยจัดค้มทุนการสนับสนุนการศึกษาโดยรัฐระบุว่า ในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประโยชน์นั้นจะตกอยู่ที่ประเทศชาติมากกว่าตกอยู่ที่ผู้เรียน ดังนั้นรัฐจึงต้องลงทุนในการศึกษาส่วนนี้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ประโยชน์ที่รัฐจะได้ยังมีอยู่ หากแต่จะเกิดน้อยกว่าประโยชน์ส่วนใหญตกอยู่ที่ผู้เรียน การศึกษาส่วนนี้รัฐยังต้องลงทุนแต่ผู้เรียนต้องร่วมรับผิดชอบตัวเองด้วย